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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งม 

 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เวลา/น. ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสามิตร  ทิพย์เนตร 09.00 ประธานสภา อบต. สามิตร  ทิพย์เนตร  
2 นางอุลัย   สีเทา 09.00 รองประธาน สภา อบต.      อุลัย   สีเทา  
3 นางสาวนงนุช  ค าแหล้ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2     นงนุช  ค าแหล ้  
4 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ธนวัฒน์ แก้วประทุม  
5 นายอนนท์  เหล่าราช 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 อนนท์ เหล่าราช  
6 นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฎฐชัย  เจริญชัย  
7 นายสุจริต  ผาเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สุจริต ผาเนตร  
8 นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 เพ็ญศรี แสนประเสริฐ  
9 นายเอกภพ  ธรรมคุณ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เอกภพ ธรรมคุณ  

10 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 น าโชค ศรีจันทเนตร  
11 นายชัยชนะ ชะนะบุตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ชัยชนะ ชะนะบุตร  
12 นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ าเนียร  นนทศักดิ์  
13 นายมงคล  โพธิจักร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 มงคล  โพธิจักร  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

(ไม่มี) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศชัย  สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม เลิศชัย  สีหาวัด  
2 นายทักษิณ  ชัยราช รองนายก อบต.ป่าไม้งาม ทักษิณ  ชัยราช  
3 นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายก อบต.ป่าไม้งาม อ านาจ สามหาดไทย  
4 นายทองแดง  ตอสกุล เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม ทองแดง ตอสกุล  
5 น.ส.อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม 

รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาน 
อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  

6 นายสนอง  ปิ่นแคน ผู้อ านวยการกองช่าง สนอง  ปิ่นแคน  
7 นางไพจิตร  โพธิ์พนา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ ไพจิตร  โพธิ์พนา  
8 นายชยพล  ชารีกันณ์ หัวหน้าส านักปลัด ชยพล ชารีกันณ์  
9 นายสมเดช บ ารุงเอื้อ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมเดช บ ารุงเอ้ือ  

10 นางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ยุทยา  แสนศรี  
11 นางสาววาสนา  ภูขาว นักทรัพยากรบุคคล วาสนา ภูขาว  
12 นางสาวพัฒนาวดี  ต้นสีดา นักจัดการงานทั่วไป พัฒนาวดี ต้นสีดา  
13 นายอิสระ  กุลยะณี นักวิชาการสาธารณสุข อิสระ กุลยะณี  
14 นางพิสมัย   เหล่าโกธา ผช.จพง.ธุรการ พิสมัย เหล่าโกธา  
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15 นางสาวสาวิตรี พาดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน สาวิตรี  พาดี  
16 นางสาวน้ าผึ้ง  สุทธิอาจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   น้ าผึ้ง  สุทธิอาจ  
17 นางสาวพรสวรรค์ จะมี เจ้าพนักงานธุรการ พรสวรรค์  จะมี  
18 นายไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์ ผู้ช่วยนักทรัพย์ฯ ไพรัตน์ ฤทธิศักดิ์  
19 นางสาวชญานุช วิระวรรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราห์ฯ ชญานุช วิระวรรณ์  
20 วาลิตย์  ขันขวา แม่บ้าน วาลิตย์  ขันขวา  
21 นางชัชฎาภรณ์ ตุ้มทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชัชฎาภรณ์ ตุ้มทอง  

     
 
นางสาวนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา                                 เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้า

ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช  ค าแหล้ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง 13 ท่าน มา
ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าป ีพ.ศ.2565 เรียนเชิญค่ะ  

เปิดประชุม เวลา ๐๙.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.                เรียนนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2565 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2565 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ  

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ทราบ 
ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 1 เรื่อง  
ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณงานกองการศึกษาฯและกองสวัสดิการฯกับที่มีโครงการให้

สมาชิกได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการผู้สูง
วัยที่ผ่านมาทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดีมากที่จะมาพัฒนาต าบลป่าไม้งาม กระผม
เป็นตัวแทนสมาชิกกล่าวขอบคุณครับ 

ตามวันที่ 16 และ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าไม้งามที่ได้น าตัวแทนเลือกตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล คือ นางอุลัย  สีเทา  
ต าแหน่ง รองประธานสภา ท่านรองประธานสภามีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ครับ..ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

นางอุลัย  สีเทา  
รองประธานสภา อบต.                       เรียนท่านประธานสภา  นายเลิศชัย สีหาวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

ไม้งาม สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมทุกท่าน  คือ วันที่ 16 
สิงหาคม 2565 ได้เข้าไปคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาล กธจ.ที่อ าเภอเมือง คือถูก
เลือกเป็นตัวแทนไปที่อ าเภอค่ะ และวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เข้าไปคัดเลือกอีกรอบ
อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภูจะมีอยู่ 4 ส่วน/ภาค คือ 
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  ส่วนที่ 1 ตัวแทนภาคสมาชิก อบต.ที่ได้ถูกคัดเลือกจะเป็น นายวิลัย มาสอน 
ด ารงต าแหน่ง ประธานสภา อบต.อ าเภอศรีบุญเรือง 

  ส่วนที่ 2 ตัวแทนภาคเทศบาลได้ถูกคัดเลือกจะเป็น นายไพบูลย์  แสงเมืองฟุ 
ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลโนนสูงเปื่อย 

  ส่วนที่ 3 ตัวแทน อบจ.ได้ถูกคัดเลือกจะเป็น นายฐาภูมิ ปัตถาวโล อ าเภอนา
กลาง 

  ส่วนที่ 4 ภาคธุรกิจเอกชน คือ ยังตกลงกันไม่ได้คือสมาชิกที่ไม่มีส่วนร่วม
ออกมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนเป็นกรรมการค่ะ 

  ก็มีความภาคภูมิใจที่สมาชิกของเราทุกท่านที่มอบหมายให้เข้าไปรู้จักผู้หลัก
ผู้ใหญ่ก็มีความภูมิใจและก็ดีใจมาก ขอบคุณมากค่ะ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนท่านประธานสภา รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ป่าไม้งามและ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอแสดงความยินดีในเรื่องของ 
คธจ.ถึงแม้ท่านรองประธานสภาจะได้รับมอบหมายจากประธานสภาให้เป็นตัวแทนก็
ผ่านระดับอ าเภอไปถึงระดับจังหวัด ก็เป็นประสบการณ์ท่ีได้ไปเห็นในฐานะท่ีเป็น คธจ.ใน
วาระหนึ่ง คธจ.ก็จะติดต่อกันได้ 2 วาระเหมือนนายก ภาคีเคลือข่ายที่เข้าร่วมก็จะมี
ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ บทบาทหน้าที่ก็จะข้ึนตรงกับส านักนายกครับ 

  กระผมได้รับนโยบายจากนายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูว่าจะลงพ้ืนที่ อบต.
อ าเภอเมืองอยู่ทุก อบต.ก็จะเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการเคลื่อนที่แต่ก่อนจะประชุมที่อ าเภอก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการที่ เข้าร่วม 
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการหรือการท างานร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชนกับ อบต.และก็อ าเภอให้สอดคลองกันระหว่างอ าเภอต าบลและชุมชน และมี
นโยบายของนายอ าเภอลงพ้ืนที่ชุมชนแต่ละต าบลว่าอะไรดีก็เอาออกมาโชว์ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านอะไรต่างๆที่เรามีจุดแข็งของเรา นายอ าเภอก็จะลงเยี่ยมชมบ้านโคก
ศรีเจริญก่อนจะเป็นหมู่บ้านแรก  

  โครงการศึกษาดูงาน คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ก็ได้พูดกับสมาชิกบางส่วน
แล้วว่าสมาชิกก็อยากจะเสียสละก็อยากให้คนเขาท าจริงๆคนที่เขาต้องการที่จะท าให้ไป
ดูศึกษาดูงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจที่ไปดูมาปรับปรุงใช้ต่อยอดตัวเองหรือคนคิดริเริ่มที่
จะท า 

  โครงการอบรมจริยธรรมเดิมเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 8 
หรือ 9 กันยายน 2565 ขอแจ้งไว้ก่อนครับ 

 
    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมอบให้เลขานุการสภาได้อ่าน

รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ.. 
นางนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและ
มติรับรอง 
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นายสามิตร   ทิพย์เนตร  
ประธานสภา อบต.               ตามที่เลขาสภา ได้อ่านรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว.. มีสมาชิก

สภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายการประชุมหรือไม่ครับ.. ถ้าไม่มี..ผมขอถามมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม ประจ าปี พ.ศ.2565 ขอมติครับ.. 

มติที่ประชุม   มีมติรับรอง       12  เสียง  
    ไม่รับรอง ๐      เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
                                        3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
                  วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตต ิ
        วาระท่ี 3   ขั้นลงมต ิ 
            3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 11) 
         ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน 1 เรื่อง คือ 

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตต ิ

นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม                   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.  2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

นางสาวยุทยา  แสนศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ   ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด 

รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ต่อ
ประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม  

ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่าย
ขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้  
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่าย

รายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
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การ แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร 
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร  ญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี ต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการ และส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา แล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง รายงานย่อ 
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุ ว่าได้มี หรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ ง หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ  และมติของ
คณะกรรมการนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ  แปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย เรียนเชิญท่านประธานสภาด าเนินการต่อค่ะ 

ที่ประชุม                              รับทราบ 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม     ตามที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่  1 แห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว เมื่อคราวประชุม สภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
และการพิจารณาใน วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้ง คณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน 3 ท่าน นั้น  

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานการพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา 

นายมงคล  โพธิจักร 
ประธานกรรมการฯ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ตามที่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พิจารณา โดยก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร ญัตติ ระหว่างวันที่ 
15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม โดยมีก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 13.30 น.  
 รวมระยะเวลาให้เสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  และ

ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา …14.00.น. เป็นต้นไป บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วปรากฏว่า ไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติ ดังกล่าวแต่อย่าง
ใด คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียด  ปรากฏตามส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  

นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม   บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่ มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมจึงขอสอบถาม ท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือ
ซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ หรือไม่  

 
ที่ประชุม                             ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม  

นายสามิตร   ทิพย์เนตร 
ประธานสภา  อบต.ป่าไม้งาม  เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ผมขอมติ ที่ประชุมว่าให้

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอมติโดยการยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ดังนี้  
                     เห็นชอบ     12  เสียง 
                     ไม่เห็นชอบ   0   เสียง  
                     งดออกเสียง  1   เสียง  

นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่วาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการ ต่อไป  

  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
นางสาวยุทยา  แสนศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

 พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการ 
อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ใน
การพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตรา  เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม ่ 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง ได้

พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ผ่านไปแล้ว และใน วาระ
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ที่  3  ขั้ นลงมติ  ซึ่ งจะไม่มี การอภิปรายแต่ อย่ างใด  อาศั ยความตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 ต่อไป 
จะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2566 ขอเสียงโดยการยกมือครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนน  

     เห็นชอบ      12  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ    0   เสียง  

   งดออกเสียง   1   เสียง  
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม   เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม มีมติเห็นชอบ  เห็นควรให้

ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 แล้วต้องน า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอท่านนายอ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู เพ่ือพิจารณา อนุมัติ และผู้บริหารประกาศใช้ ต่อไป 

  ล าดับต่อไป 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ครั้งที่ 11) ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เรียนเชิญนายกได้ชี้แจงครับ.. 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัด ต าแหน่ง นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11 (งบลงทุน) 

    ขออนุมัติโอนลด  
1. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่ายเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนนายก/รองนายกฯ จ านวน 100,000 
บาท 

2. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิก
สภาฯ/เลขานุการสภาฯ จ านวน 335,200 บาท 

3. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ขออนุมัติโอนลด จ านวน 
528,900 บาท 

4. งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร รายจ่าย
เงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 490,500 บาท 
งบประมาณขออนุมัติโอนลด จ านวนทั้งสิ้น 1,454,600 บาท  
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    ขออนุมัติโอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน) จ านวน 16 รายการ ดังน้ี 

 1. งานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโดยการ
เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงกรองน้ าดื่ม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ไม้งาม มีปริมาณงาน จ านวน 100,000 บาท ปริมาณงาน ดังนี้ 
 เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. มีพ้ืนที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 233   ตร.ม. พร้อมท าบันไดข้ึนลง มีรายละเอียดงาน ดังนี้ 

     - งานเกรดปรับระดับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง 
     - งานทรายรองพ้ืน 
     - งานวางเหล็กเสริม 
     - งานเทคอนกรีต 
          - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 

 เหตุผลในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากบริเวณหน้าโรงกรองน้ าดื่มของ 
อบต. เป็นพื้นดินและหญ้ารก รวมทั้งมีเศษวัสดุก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ อาจเป็นอันตราย
ต่อการไปใช้งาน จึงเห็นควรเทพ้ืน คสล. บริเวณหน้าโรงกรองน้ าดื่มใหม่  เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยในการไปใช้งาน 
 2. งานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารห้องประชุม (หลังเก่า) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม จ านวน 
498,000 บาท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 108.00 
ตารางเมตร มีรายละเอียดงาน ดังนี้ 

     - งานโครงสร้างวิศวกรรม 
     - งานโครงหลังคาวัสดุมุงหลังคา 
     - งานฝ้าเพดาน 
     - งานผนังและตกแต่งผิวผนัง 
     - งานประตูและหน้าต่าง 
     - งานทาสี 
     - งานไฟฟ้าในอาคาร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 

 เหตุผลในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากห้องประชุมหลังเก่าสร้างมา
นานจึงช ารุดทรุดโทรม และบริเวณอาคารก็มีรอยแตกร้าว จึงเห็นควรมีการปรับปรุงให้มี
สภาพการใช้งานที่มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 3. งานก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 91,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
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     1. มีขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
     2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 

 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่ เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

     5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณ าด้ านราคาแล้ว เพ่ื อเป็นการประหยัดพลั งงาน ควรพิจารณ าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
(โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2564) 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 4. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 45,500 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามข้อ 3 
(โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2564) 
 5. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 5 ตัว ตัวๆ ละ 3,500 
บาท ขนาด W160xD75xH75 cm. จ านวน 37,500 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มา
จากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ได้ก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2564)     
 6. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ป ระ เภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน รายก ารจั ด ซื้ อ เก้ า อ้ี ส านั ก งาน ข าซุ ป  ขน าด 
W60xD68xH98 cm. จ านวน 6 ตัว ๆละ 3,500 บาท จ านวน21,000 บาท (ตั้ง
จ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 
 7. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีประชุม จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 119,900 ประกอบด้วย 

-     โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 1.80 ม จ านวน 14 ตัวๆ  
     -โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 80 ซม จ านวน 1 ตัวๆ  
     -โต๊ะมุม ขนาด 60 ซม จ านวน 2 ตัวๆ  
     -เก้าอ้ีประชุม 15 ตัว ๆ   
      (ตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 
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 8. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 4 ฟุต 
ขนาด 120x45x183 cm. จ านวน 3 หลังๆ ละ 9,500 บาท จ านวน 28,500 บาท 
(ตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 
 9. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 5 ฟุต ขนาด 
152x40x87 cm จ านวน 1 หลังๆและ 6,500 บาท จ านวน 6,500 บาท (ตั้งจ่าย
ตามราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 
 10 งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารกระจก 12 ช่อง ขนาด 
120x45x185 จ านวน 1 หลังๆ ละ 19,500 บาท จ านวน19,500 บาท (ตั้งจ่าย
ตามราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) 

      ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 11. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อจอรับภาพ (จอโปรเจคเตอร์) ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง 
หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 14,900 บาท (ตั้งจ่าย
ตามราคาที่ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 12. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumensเป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 27,900 บาท
จ านวน 27,900 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 13. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่ต่ า
กว่า 24 ล้านพิกเซล ระบบเซนเซอร์ มี Wi-Fi,Bluetooth จอแสดงผล Touchscreen 
ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และคุณลักษณะอ่ืน( โดยตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด/ท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2564) 

      ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

14. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network 
Camera จ านวน 1 ระบบ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด จ านวน 280,000 บาท 
ประกอบด้วย 
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 1.อุปกรณบ์ันทึกภาพผ่านเครือข่าย NVR 16CH.HIKVISION HDD 
16TB จ านวน  1 เครื่อง 

 2.กล้องแบบมุมมองคงที่ CCTV 4mm IP HIKVISION 2MP/IR 30m 
จ านวน 12 ตัว 

 3.จอภาพ(TV Monitor)ขนาด 43 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

 4.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์บันทึกภาพ Wall Rack 6U  จ านวน 1 ตู้ 
 5.สายน าสัญญานใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร single core 

จ านวน 1,000 เมตร 
 6.อุปกรณ์แปลงสัญญานใยแก้วน าแสง Media Converter Single 

Mode จ านวน 10 เครื่อง 
 7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub 16 Port DAHUA L2 

จ านวน 1 เครื่อง 
 8.อุปกรณก์ระจายสัญญาณ Switching Hub 8 Port DAHUA  

จ านวน 5 เครื่อง 
 9.เครื่องควบคุมและส ารองไฟ UPS 1000VA ปรับแรงดัน,กันไฟ

กระชาก จ านวน  1 เครื่อง 
 10.เครื่องควบคุมและส ารองไฟ UPS 800VA ปรับแรงดัน,กันไฟ

กระชาก จ านวน  5 เครื่อง 
 11.ตู้เหล็กกันน้ าจัดเก็บอุปกรณ์ตามจุดกล้อง จ านวน   5   ตู้ 
 12.เสาเหล็กพร้อมตอม่อฝังดิน                 จ านวน 4 ต้น   
              (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2564) 

      ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

15. งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 1 
ชุด จ านวน 119,500 บาท ประกอบด้วย 
 1.ชุดไมค์ประชุมไร้สาย                 จ านวน 2 ชุด  
 2.ตู้ล าโพงติดผนังขนาด 8 นิ้ว         จ านวน 4 ใบ  
 3.เพาเวอร์มิกเซอร์มีแอมป์             จ านวน 1 ตัว  
 4.ชุดไมค์ลอยคู่ระบบUHF             จ านวน 1 ชุด  
 5.ชุดอุปกรณ์รางเดินสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
 6.สายล าโพง                             จ านวน 1 ชุด 
 (โดยตั้งจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด/ท้องถิ่น หรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2564) 
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 16. เครื่องดูดฝุ่น   จ านวน 1 เครื่อง  ขนาด 1.5 ลิตร คุณสมบัติสามารถดูด
น้ าและฝุ่นได้ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 9,900 บาท (โดยตั้งจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2564)                          
 เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม : เนื่องรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจ า 
(ส านักปลัด) พนักงานส่วนต าบลมีอัตราว่างหลายต าแหน่ง ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 
จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมและ โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ของ
ส านักปลัด เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสภาฯ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

     ระเบียบ 
 อาศัยอ านายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนมุัตขิองสภาท้องถิ่น  

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  ตามที่ได้อ่านชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนลดและโอนเพ่ิม และเหตุผล

ความจ าเป็น ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน
ทั้งสิ้น 1,454,600 บาท ขอให้สภาพิจารณา...ครับ 

นายเอกภพ ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ 1  เรียนท่านประธานสภาและท่านนายก คือ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แพง

เกินไปครับได้แค่ 6 ตัว ปกติตามร้านทั่วไปราคาจะไม่แพงประมาณนี้ครับในส่วนของ
กล้องสามารถซื้อเพ่ิมได้หรือไม่ 

  ห้องประชุมหลังเก่าไม่มีปรับปรุงห้องน้ าครับที่จริงห้องน้ าส าคัญก็อยากให้
ปรับปรุงรอบๆเพราะน้ าขังครับ 

นายชยพล ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอชี้แจงราคาเรื่อง

กล้องวงจรปิด (CCTV) สาเหตุที่ราคาสูง เป็นกล้องที่ติดตั้งภายนอกครับเป็นราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์และจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยครับ 

  ส่วนทางสมาชิกอยากติดกล้องวงจรปิดในชุมชนก็สามารถซ้ือได้แต่ต้องเข้าอยู่ใน
แผนและจะเข้าเป็นข้อบัญญัติได้จะติดเฉพาะจุดเสี่ยงเพ่ือป้องปราม 
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นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม   ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ พ.ศ.

2565 จ านวน 16 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,454,600 บาท มีสมาชิกท่านใด มีข้อ
สงสัยหรือจะสอบถามในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการใดอีกหรือไม่ ...ครับ..ถ้าไม่
มีผมจะขอถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 16 
รายการ งบประมาณรวมจ านวน 1,454,600 บาท ผมขอมติโดยการยกมือครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติอนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11  

(งบลงทุน) งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 16 รายการ งบประมาณรวมจ านวน 1,454,600 บาท  ด้วยคะแนน  

     เห็นชอบ        12    เสียง  
                                           ไม่เห็นชอบ      0     เสียง  
   งดออกเสียง     1     เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสามิตร ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามท่านนายก

หรือเจ้าหน้าที่ หรือมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภา..เชิญครับ.. 
นายชยพล ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภา กระผมขออนุญาตชี้แจงครับเป็นลักษณะอบรมนอก

สถานที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างแรงจูงใจซึ่งการด าเนินการครั้งนี้ภายใต้
งบประมาณที่จ ากัดได้เดินทางโดยรถสองแถวหกล้อเป็นรถรับส่งนักเรียนเนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัดไม่สามารถเช่ารถบัดได้หรือรถตู่ พ่ีที่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็นสมาชิกก็
ต้องแจ้งให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมครับ 

นางอุลัย  สีเทา   
รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  ผู้เข้าร่วมอบรมจากสี่ท่านเป็นเจ็ดท่านได้หรืไม่ 
 
นายชยพล ชารีกันณ์   
หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านรองประธานสภา กระผมสามารถให้ไปได้ครับแต่จะเพ่ิมค่าอาหารให้

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้แต่กระเป๋าเอกสารจะไม่ได้เพราะได้จัดให้
แค่ 60 อัน 

 
 
 



~ 14 ~ 
 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  การเป็นสมาชิกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยเงินค่าบ ารุงสมาคม 5,000 บาท

ต้องผ่านสภาและอยู่ในร่างข้อบัญญัติเพ่ิมเติมต่อไปข้างหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็จะน าเข้าที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาเพราะเป็นระเบียบทางสมาคมแต่ก่อนก็มีเพียงเทศบาลรายละเอียด
ส่งให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว 

  หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี นายก อบจ.ทุกแห่งผู้บริหารสถานศึกษา
ก านันต าบล สืบเนื่องจากมีการประชุมกันในคราวประชุมครั้งที่ 5 ประจ าเดือน สิงหาคม 
2565 ก็มติร่วมกันเพ่ือเป็นการติดตามดูการท างานของท้องถิ่นในการท างานระหว่าง
ท้องถิ่นชุมชนอ าเภอพร้อมกันก็ก าหนดประชุมสัญจรในอ าเภอเมืองเราโชคดีเราเป็น
ต าบลแรกที่ทางท่านนายอ าเภอจะลงพ้ืนที่ก าหนดชัดเจนว่าจะลงชุมชนบ้านโคกศรีเจริญ
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือดูงาน อบต.และปรึกษาเรื่องราชการหน่วยงานต่างๆน าเสนอ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือน าเสนอพ้ืนที่ดูงานประชุมครั้งที่แล้วว่าแต่ละชุมชนมีอะไรหน้า
สนใจ เรื่องเศรษฐกิจให้เอาออกมาโชว์ ของต.ป่าไม้งามมีเรื่องขยะ เรื่องเกษตรทฤษฎี
ใหม่จะพาทีมงานไปดูเกษตรอินทรีต าบลเราก็ต้องเตรียมการท าความสะอาดรวมกับ
ชุมชนอาหารเครื่องดื่มร่วมกับส านักปลัด  

นางสาวนงนุช  ค าแหล้   
สมาชิกสภา หมู่ 2  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีน้ าท้วมขังถนนเส้นป่าไม้งามไปกลางเหนือ

เป็นถนนที่ช ารุดอยู่แล้วชาวบ้านที่ขุดสระข้างทางตอนฝนตกสัปดาห์ที่แล้วน้ าก็ท้วมขัง
ถนนระยะทางหลายเมตรผ่านมาห้าวันน้ าก็ยังไม่ลดอยู่และกัดแซะซึ่งถนนก็พังอยู่แล้ว
ชาวบ้านฝากถามมาว่าการขุดสระระยะห่างจากถนนเท่าไหร่ค่ะฝากถาม อบต.มี
มาตรการช่วยเหลือหรือไม่  

นายอ านาจ  สามหาดไทย   
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม  เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านเบื้องต้นทราบว่าได้ผู้รับจ้าง

แล้วรอขั้นตอนถึงการท าสัญญา การส าเร็จออกแบบทางกองช่างตรงทางโค้งขุดสระใหม่
ตรงนั้นจะมีท่อระบายน้ าเป็นจุดระบายน้ าที่ท้วมขังเรื่องขุดสระก็ไม่ได้ระบุว่าต้องมี
ระยะห่างจากถนนเท่าไหร่เราไม่ได้ควบคุมตรงนั้นถ้ามารุกล้ าที่สาธารณะก็ต้องมา
พิจารณาร่วมกันต้องเน้นผู้รับจ้างขุดร่องระบายน้ าออกให้ได้จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ
น้ าท้วมขัง  

นายจ าเนียร  นนทศักดิ์   
สมาชิกสภา หมู่ 6  เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่านกระผมได้รับเรื่องร้องเรียนใน

หมู่บ้านเรื่องประปาหมู่บ้านช ารุด(แท่งเก่า)อยากให้ทางท่านนายกและกองช่างออกไปดู
ครับถนนโคกป่ากุงบ้านดินทรายอ่อนตรงทางโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับไม่มีป้ายไม่มี
รั่วกันครับไม่ได้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น  
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นายธนวัฒน์  แก้วประทุม   
สมาชิกสภา หมู่ 7  เรียนท่านนายกและท่านรองปลัด สมาชิกทุกท่านครับเส้นทางระหว่างบุ่งบกไป

ตาดไฮ ต.โคกม่วงรอให้ท่านนายกลงพ้ืนที่ไปดูให้ครับรถแทบสัญจรไม่ได้เป็นถนนเส้น
หลักของบ้านบุ่งบกไปตาดไฮเป็นหลุมเป็นโคลนยิ่งฝนตกบ่อยๆครับช่วงนี้ก็อยากให้ท่าน
นายกเอาหินคลุกไปลงให้หน่อยครับระยะทางแค่ 20 เมตร 

นายชัยชนะ ชะนะบุตร   
สมาชิกสภา หมู่ 3  เรียนท่านประธานสภาและท่านนายกอยากสอบถามเรื่องถนนวันนี้เอาบริบท

แบบนุ่มๆก่อนคือถนนเส้นป่าไม้งามมาสี่แยกโนนนาดีได้ข่าวว่าได้ผู้รับเหมาไปแล้วอยาก
ให้เจ้าหน้าที่อธิบายว่าบริษัทไหนที่ได้เอาถนนเส้นหลักห้าล้านก่อนครับถนนโนนนาดีไป
หากลางเหนือ ประกาศวันไหน ท าสัญญาตรงไหน 

 
 
นายณัฎฐชัย  เจริญชัย   
สมาชิกสภา หมู่ 13  เรียนท่านประธานสภาและนายกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรียนถามคนที่แก้ปัญหา

ช่วยกันเรื่องน้ าที่เกิดปัญหาอยู่หน้า อบต.ไม่ขาดสักทีการสัญจรของเด็กก็ล าบากผ่านไป
มาท าให้เสื้อผ้านักเรียนเปื้อนสกปรกไม่รู้ว่าน้ ามาแบบไหนก็คงมาจาก อบต.ของเราถ้า
ปล่อยไว้นานๆถนนก็คงจะช ารุดถ้าไม่มีการแก้ไขก็ฝากทางผู้มีอ านาจท่านนายกช่วย
แก้ไข 

นางอุลัย  สีเทา   
รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  เงินจ่ายขาดเงินสะสมที่ท าถนนทางกองช่างลงส ารวจสองรอบพอลงมือท าจริงๆ

ลาดเลียบไปเชยๆทาง ผอ.ช่างว่าจะแก้ไขให้ ก็ขอท้วงสัญญาค่ะ 
นายเอกภพ  ธรรมคุณ   
สมาชิกสภา หมู่ 1  มีความข้องใจอย่างหนึ่งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1 จุดเดี๋ยวผมแจ้งมาหลายครั้ง

แล้วก็ไปซ่อมครับก็ติดอยู่วันเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ไม่ติด จุดเก่าวันศุกร์ที่แล้วก็ส่งแจ้งกอง
ช่างครับผมก็อยากถามว่าไม่ดีท าไมไม่เปลี่ยนใหม่ครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม  เรื่องสะท้อนจากประชาชนจาก หมู่ที่ 2 น้ าท้วมขังถนนจะท าให้ถนนช ารุดเกิด

อุบัติเหตุไม่ใช้ผมไม่ดูนะครับผมถ่ายรูปไว้แล้วตัวโค้งรู้สึกถมที่สาธารณะพอสมควร 
  เรื่องสะท้อนจากประชาชนจาก หมู่ที่ 6 ห่อถังประปาเก่าให้รื้อใช้หรือไม่เพราะ

ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว กระผมกับกองช่างก็จะลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบครับ เรื่องท ารั่วกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทางกองช่างจะลงพื้นที่ตรวจสอบครับ 

  เรื่องสะท้อนจากประชาชนจาก หมู่ที่ 7 เส้นทางจากบ้านบุ่งบกไปตาดไฮ.
กระผมก็ได้ออกไปดูตลอดตอนนั้นก็ว่าจะเอารถ อบจไปเกรตแต่มีปัญหาตัวนี้เราค่อยไป
ดูอีกที 

  เรื่องสะท้อนจากสมาชิก หมู่ที่ 3 ให้ทาง ผอ.กองคลังตอบค าถามครับ 
  เรื่องสะท้อนจากประชาชนจาก หมู่ที่ 13 น้ าที่หน้า อบต.ก็ให้กองช่างส ารวจ

ครับ 
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  เรื่องสะท้อนจากสมาชิก หมู่ที่ 12 ช่วงนี้หน้าฝนคงเข้าไปไม่ได้ครับ 
  เรื่องสะท้อนจากสมาชิก หมู่ที่ 1 ก็เห็นทางกองช่างออกซ่อมอยู่ทุกวันเพราะ

รายงานผ่านทางไลย์ นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายกฯ สั่งการในเรื่องนี้ครับ 
นายสุรศักดิ์  ชัยศรี   
ผู้อ านวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้เห็นเสียงสะท้อนจาก

ท่านสมาชิกสภา กระผมเป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ามาชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการใหญ่กระผมก็เคยชี้แจงแล้วในเวทีขนาดเล็ก

สมาชิกบางส่วนก็ยังไม่ได้รับรู้ก็ขอชี้แจงดังนี้ครับ 
  โครงการตัวเล็กของ หมู่ที่ 2 ทางกองคลังก็ได้ประกาศผู้ชนะไปแล้วเมื่อวันศุกร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตามระเบียบต้องรออีกเจ็ดวันจึงเรียกมาท าสัญญา คือ 30 
สิงหาคม 2565 

  โครงการขนาดใหญ่ยอดห้าล้านกว่าก็ตามระเบียบต้องประกาศอีก 10 วัน 
ประกาศไปแล้วเมื่อวันจันทร์ 22 สิงหาคม 2565 จะครบ 10 วัน เมื่อวันที่  5 
กันยายน 2565 วันที่ 6 กันยายน 2565 เป็นวันที่เสนอราคาเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก็
อีก 5 วันและประกาศผู้ชนะขั้นตอนก็เดินไปแบบนี้ครับและอีกเจ็ดวันก็รออุธร ต้องอิง
ตามระเบียบให้มีการแข่งขันให้มีการพิจารณาโดยรอบคอบเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพราด
ในการท างานก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันโครงการแรกสี่ล้านกว่ามีผู้ชนะ 
งบประมาณ 3,700,000 บาท บริษัทที่ชนะคือลิ้มชัย 

นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน   
รองปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเรื่องจากส านักงานคลังจังหวัดได้แจ้งยกเลิกบัตรสวัสดิการแบบเก่าจะให้มี

การลงทะเบียนสมัครบัตรใหม่ประมาณวันที่ 15-30 กันยายน 2565  
นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่..ถ้าไม่มี..สุดท้ายก็ขอขอบคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสามิตร  ทิพย์เนตร     
ท าหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าท าผิดพลาดประการใดก็ขอ
ประทานอภัย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ    

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางสาวนงนุช  ค าแหล้) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

 
ลงชื่อ                                                               ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายสามิตร  ทิพย์เนตร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 
เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2565 
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(ลงชื่อ)........................................................................................  

(นายสุจริต  ผาเนตร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)......................................................................................  

(นายชัยชนะ ชะนะบุตร) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)....................................................................................  

(นายน าโชค  ศรีจันทเนตร) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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